
Erindi frá umhverfisnefnd lagt fram fyrir sveitarstjórnarfund 3.maí 2017. 

 

Umhverfisnefnd hefur rætt á fundum um möguleika þess að fara fram á friðlýsingu Gjárinnar í 

Þjórsárdal. Nefndin telur að rétt sé að fara fram á friðlýsingu vegna þess hve svæðið er viðkvæmt fyrir 

átroðningi ferðamanna, sérlega hvað varðar gróður á litlu svæði en einnig er um einstaklega fallegar 

jarðvegsmyndarnir að ræða og fossaröðin er einstök. Hingað til hefur bjargað talsverðu hve aðgengið er 

erfitt á vetrum en slíkt kann að breytast ef vegurinn verður bættur.   

Nefndin leggur til sveitarstjórn og umhverfisnefnd vinni saman að því að senda inn umsókn til 

Umhverfisstofnunar um að ferli verði hafið að friðlýsingu. 

Fyrir hönd umhverfisnefndar  

Anna María Flygenring . 

 

 

 

 


